

xBR> บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังคงอ่อนค่า หลังนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ต่อเนื่อง

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังคงอ่อนค่าลง ขณะที่นักลงทุนยังกลับเข้าถือครองดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง โดยดีลเลอร์ มองว่า เงินบาทในระยะสั้นอาจจะแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างกว้าง ตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ เมื่อเทียบกับสกุลเงินต่าง ๆ

*ยูโรร่วงแตะระดับต่ำสุดรอบ 5 สัปดาห์เมื่อเทียบดอลลาร์ ในการซื้อขายเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยยูโรมีแนวโน้มที่จะทดสอบระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนธ.ค.อีกครั้ง ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มหลักฐานเพิ่มเติม ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีการฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้น

*แรงขายพันธบัตรรัฐบาลของประเทศรอบนอกยูโรโซน ก่อนการประมูลในสัปดาห์หน้า และข้อเสนอของสหภาพยุโรป ที่อาจบังคับให้ผู้ปล่อยสินเชื่อให้ภาคธนาคาร ต้องแบกรับผลขาดทุนจำนวนมาก หากธนาคารเหล่านี้เกิดล้มละลาย ทำให้ยูโรร่วงลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

*การที่ยูโรไม่สามารถได้รับแรงหนุน จากข้อมูลภาคการผลิตที่สดใสของเยอรมนี หรือการพุ่งขึ้นของความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซน ทำให้ตลาดยิ่งวิตกมากขึ้นต่อยูโร

*กระทรวงแรงงานสหรัฐ จะเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือน ธ.ค.ในวันนี้ โดยนักวิเคราะห์ในต่างประเทศ ระบุว่า สัญญาณที่มีมากขึ้นว่า เศรษฐกิจสหรัฐกำลังขยายตัวแข็งแกร่งนั้น น่าจะเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

*ตลาดจะรอฟังการแถลงของนายเบน เบอร์นันเก้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ต่อคณะกรรมการงบประมาณวุฒิสภาในวันนี้ หลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงาน

*09.13 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.25/28 จาก 30.21/23 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.24/28 จาก 30.22/23 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 83.27/29 จาก 83.34 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3008/3011 จาก 1.3010 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"ดอลลาร์/บาท เข้านี้ก็แกว่งพอสมควร เปิดขึ้นไปก่อน 30.29 แล้วก็ลงมา 30.25 แต่ดูแล้วคงยังไม่จบ ยังน่าจะขึ้นต่อ(ดอลลาร์แข็งค่า) เพราะทองก็ลงมา แล้วแรงซื้อก็ยังมียู่" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวค่อนข้างกว้าง ในกรอบ 30.20 ถึง 30.30 และจะคงการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ต่อไป จนถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) สัปดาห์หน้า โดยดอลลาร์ยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่า เมื่อเทียบกับสกุลเงินต่าง ๆ

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ชื่อ/ขายกับลูกค้า**

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้